

# ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 26 พ.ย. 2561 หน้า 7 เรื่อง กองทุนอนุรักษ์พลังงาน

## เล็งชงบอร์ดกองทุนอนุรักษ์ฯ เคาะใช้งบปี62ตกค้าง9พันล.

เร่งอนุมัติโครงการ  
ให้ทันกรอบการจัดสรร  
งบกลางปี 1 มี.ค.62

กรุงเทพธุรกิจ ● “กฤติ”เตรียมเสนอ  
บอร์ดกองทุนอนุรักษ์พลังงานที่มี “พล.อ.อ.  
ประจิน” เป็นประธาน ในวันที่ 6 ธ.ค.นี้ อนุมัติ  
หลักการเปิดพิจารณาคำขอรับงบประมาณ  
สนับสนุนโครงการปี 2562 รอบที่ 2 วงเงิน  
ที่เหลือกว่า 9,000 ล้านบาท ให้ทันกรอบ  
จัดสรรงบกลางปี 1 มี.ค.2562

นายกฤติ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวง  
พลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการ  
พิจารณาการกลั่นกรองกองทุนเพื่อส่งเสริม  
การอนุรักษ์พลังงาน(กองทุนอนุรักษ์ฯ)  
เปิดเผยว่า ขณะนี้ คณะทำงานอยู่  
ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียดต่างๆ  
เพื่อเดินทางเปิดให้ยื่นขอคำรับเงิน  
สนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์ฯสำหรับ  
ดำเนินโครงการงบประมาณประจำปี 2562  
รอบที่ 2 วงเงินที่เหลืออยู่ประมาณ 9,432  
ล้านบาท ให้ทันกรอบงบกลางปีที่จะเริ่ม  
1 มี.ค. 2562

โดยจะต้องนำรายละเอียดต่างๆ  
เสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการ  
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
(บอร์ดกองทุนอนุรักษ์ฯ)ที่มี พล.อ.อ.  
ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็น  
ประธาน ในวันที่ 6 ธ.ค.นี้ เพื่อขอความ  
เห็นชอบในการดำเนินโครงการต่อไป

“สำหรับงบปี 2561 (เพิ่มเติม)ที่มี  
วงเงินเหลืออยู่ จะไม่นำมาเปิดโครงการ  
แล้ว ให้จบไปเลยการจัดสรรงบจะได้เป็น  
ไปตามระบบ ส่วนงบปี 2562 ที่เหลืออยู่  
กว่า 9,000 ล้านบาท ก็ประชุมจัดสรร ตั้ง  
เป้าหมายจะเริ่มโครงการให้ทัน ในเดือน  
มี.ค.2562คือ เปิดใหม่อีกรอบ รีวิวโครงการ  
อนุมัติเสร็จเริ่ม 1 มี.ค.ในปีหน้าจะได้เป็นการ  
ใช้งบกลางปีที่แท้จริง ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอน  
เร่งทำรายละเอียดต่างๆ เพื่อเตรียมออก  
ประกาศ และต้องเสนอบอร์ดอนุมัติ  
เพื่อเปิดโครงการอีกรอบ”นายกฤติ กล่าว  
ทั้งนี้ ล่าสุด การประชุมคณะกรรมการ

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2561 ได้พิจารณา  
กลั่นกรองโครงการที่เสนอเข้ามาขอใช้งบ  
ประมาณกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2562  
ที่มีวงเงิน 10,448 ล้านบาท มีโครงการ  
เสนอเข้ามา 955 โครงการ วงเงิน 33,341  
ล้านบาท คณะกรรมการฯ อนุมัติจัดสรร  
งบประมาณเพียง 56 โครงการ วงเงิน 1,056  
ล้านบาท โดยรอบต่อไปที่จะเปิดให้เสนอ  
โครงการรอบ 2 ในวงเงินที่เหลืออยู่ 9,432  
ล้านบาท ในเดือน มี.ค.2562

รวมถึงคณะกรรมการกองทุนฯ ยัง  
อนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ 2561  
เพื่อสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
ซึ่งมีกรอบงบประมาณ 5,200 ล้านบาท โดย  
อนุมัติ 1,664 โครงการ วงเงิน 1,490 ล้านบาท  
ได้แก่โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน  
แสงอาทิตย์ใ้โรงเรียนชนบท 214 ระบบ  
วงเงิน 784 ล้านบาท ระบบสูบน้ำด้วย  
พลังงานแสงอาทิตย์ให้ระบบเกษตรกร  
1,450 ระบบ วงเงิน 674.68 ล้านบาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้  
ตั้งหลักเกณฑ์กำกับโครงการอนุมัติโครงการ  
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการกลั่นกรอง 10 ข้อ  
โดยถ้าเป็นโครงการที่เข้าเกณฑ์ใดเกณฑ์  
หนึ่งจะไม่อนุมัติโครงการ ประกอบไปด้วย  
1.โครงการที่ขอดำเนินการซ้ำกันหลายปี  
แต่ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบำรุง  
รักษา 2.โครงการที่ข้อมูลทางเทคนิคและ  
รายละเอียดของอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  
ไม่ชัดเจน 3.โครงการที่ไม่สามารถพิสูจน์  
ความคุ้มค่าในการลงทุน 4.โครงการ  
ที่เทคโนโลยียังขาดการพิสูจน์ประสิทธิภาพ  
การใช้งานและผลประหยัด

5.โครงการที่เสนอมายังไม่ตรงกับ  
วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ  
6.โครงการต่อเนื่องที่มีผลการเบิกจ่ายใน  
ปีที่แล้วไม่ถึง 50% 7.โครงการที่ของบ  
ประมาณแทนกัน (ขอแทนต้นสังกัด)  
8.โครงการที่เคยได้รับงบประมาณใน  
ลักษณะเดียวกัน และในพื้นที่เดียวกัน  
กับในปีที่ผ่านมา แต่นำกลับมาขอใหม่  
9.โครงการที่หน่วยงานขอมีรายได้เป็นของ  
ตัวเอง เช่น รัฐวิสาหกิจ และ10.โครงการ

ที่ไม่มีความชัดเจน

โดยก่อนหน้านี้ นายกฤติระบุว่า การวางแผน  
ในการขออนุมัติเงินจากกองทุนฯว่า เป็น  
ความจำเป็นในการวางหลักเกณฑ์ใหม่ในการ  
อนุมัติโครงการให้มีความรอบคอบและโปร่งใส  
และกองทุนฯจะมีการพูดคุยหรือการสัมมนา  
อบรม ทำความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีการ  
เสนอขอใช้เงินจากกองทุนฯให้ตรงกับวัตถุประสงค์  
ของการใช้เงินในโครงการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา  
การรั่วไหลตามมา